



## ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

### เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สังกัดโรงพยาบาลอินทร์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๙๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

#### ตำแหน่งนักวิชาการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐	นางสาวนงลักษณ์ เมืองศิริ
๒	๑๔	นายกฤษณนันท์ มีสง่า
๓	๒๓	นายยุทธนา ทรงเหม็ง
๔	๒๐	นายกิตติชัย มุดเทศ
๕	๐๑	นายประธาน จิวจุ
๖	๑๒	นายสฤณ สุชี
๗	๐๙	นายธนวัฒน์ สวนพันธุ์
๘	๐๔	นายจිරศักดิ์ จะตุเนตร

สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรจังหวัดต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกับสำนักงาน ก.พ. ว่าคุณสมบัติที่สมัครคัดเลือกเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ หากตรวจสอบแล้ว ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครถึงแม้ว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ แต่ถ้ามีการเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว และในอายุบัญชี ถ้ามีการถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๒. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

/การรายงานตัว...

การรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ

ให้ผู้ได้รับการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในรายลำดับที่ ๑ มารายงานตัว  
เข้าปฏิบัติราชการ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอินทร์บุรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี